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“ชาวเกษตรกร” ยื่นเสนอ กก.วัตถุอันตราย พิจารณา 3 สารเคมีใหม่ 

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ
สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบข้อมูลพบหลักฐานส าคัญ 
เตรียมยื่นข้อมูลเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาตัดสินใหม่ให้สามารถใช้สารเคมีดังกล่าวได้
ต่อไป 

นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับสารเคมี 3 ชนิด ใน 3 ประเด็น
หลัก ได้แก่ 1.เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต น าเข้า ส่งออก มีไว้ครอบครองของ 3 
สารเคมี 2.การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พรบ. วัตถุอันตรายและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 3.ก าหนดฉลากและ
ภาชนะบรรจุ ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นประมาณ 250 คน ท้ังผู้แทนภาครัฐ ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนกลุ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ องค์กรอิสระ เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ โดยกลุ่มเกษตรกรกว่า 
50 รายเตรียมน าผลสรุปร่างฯ พร้อมหลักฐานส าคัญ ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณา
ต่อไปภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

โดย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย สรุปสาระส าคัญของการจัดประชุม
ฯ ว่า “ร่างประกาศฯ ของกรมวิชาการเกษตรน าเสนอในครั้งนี้ มีความเป็นไปได้ยากในเชิงปฏิบัติท้ังในแง่เวลา
และงบประมาณ รวมถึงจ ากัดสิทธิเสรีภาพของเกษตรกร อาทิ กรอบเวลาในการอบรมเกษตรกรท่ัวประเทศ 
จ านวนกว่า 20 ล้านรายในระยะเวลา 90 วันหลังจากประกาศฯ อนุมัติ เป็นสิ่งท่ีกรมฯ ด าเนินการจริงได้ยาก
ด้วยระยะเวลาท่ีน้อยแต่ผู้ท่ีต้องอบรมมีจ านวนมาก หากกรมฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็จะท าให้มีกลุ่มคนท่ี
ต่อต้านสารเคมีเกษตรออกมาเรียกร้องให้ แบน อีก ท้ังนี้ การไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบท่ีออกมา 
บทลงโทษจะตกอยู่ท่ีเกษตรกร การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีฯ ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่มีความเหมาะสม ขาดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการอบรม
พนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว ท้ังท่ีในความเป็นจริง ควรเป็นบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรเอง 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานต่อไปของภาคเกษตรกร จะน าข้อมูล ผลวิเคราะห์ และการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเกษตร น ายื่นต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยเร็ว
ท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การพิจารณาตัดสินใหม่ให้สามารถ “ใช้สารเคมีได้อย่างเหมาะสม” เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในกรม
วิชาการเกษตรว่า จะน าส่งข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ให้คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย 

“ควรมีหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นในทิศทางเดียวกันในสารเคมีทุกชนิด โดยให้ความส าคัญต่อ
การปฏิบัติและใช้สารเคมีของเกษตรกรเป็นหลัก ค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับเกษตร
ปลอดภัยของไทยให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน” นายสุกรรณ์ กล่าว 

ด้าน นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าวว่า คณะท างานฯ 
ได้ตรวจสอบพบหลักฐานส าคัญหลายประการเกี่ยวกับการกล่าวอ้างถึงผลกระทบสารเคมี โดยข้อมูลดังกล่าว
ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และปราศจากผลวิจัยท่ีชัดเจน เช่น ไม่มีหลักฐานการน าส่งตัวอย่างไปตรวจสอบ
สารตกค้างมาพิสูจน์ รับรองผลการศึกษา จึงได้รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เตรียมยื่นเพิ่มเติมเสนอต่อ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป 


